

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. Chu Lương. Hưng Yên: Triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, phòng ngừa TNXH//Lao động Xã hội. - 2018. - Ngày 25 tháng 9. - Tr.11

Xác định phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) là trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình và xã hội, UBND tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm và tích cực chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát tội phạm ma túy, mại dâm, buôn bán người ngay từ cơ sở như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong đấu tranh, tố giác tội phạm; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ tự quản, tổ hòa giải; không ngừng kiện toàn và nâng cao vai trò của đội ngũ tình nguyện viên...

ĐC.226

02. Nam Du. Kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh tài chính có dấu hiệu tín dụng đen//Pháp luật và Xã hội. - 2018. - Ngày 25 tháng 9. - Tr.12-13

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên vừa tiến hành khám xét khẩn cấp 6 cơ sở kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Thông tin ban đầu cho biết, các cơ sở này núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh như thuê xe tự lái, game thể... để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách thể hiện việc cho vay lãi nặng, đồng thời triệu tập 26 đối tượng có liên quan. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

ĐC.226

03. PV. Ngày 27/9, xét xử nữ y sĩ làm 103 cháu bé ở Hưng Yên lây bệnh sùi mào gà//Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 25 tháng 9. - Tr.5; cũng xem: Gia đình và Xã hội. - 2018. - Ngày 25 tháng 9. - Tr.13

Theo kế hoạch, trong hai ngày 27-28/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969, trú tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) từng là y sĩ tại Trạm Y tế xã Mỹ Sở, huyện Văn Giang. Bà Hiền bị cáo buộc, trong quá trình tác nghiệp, do không đủ chuyên môn và dùng dụng cụ làm thủ thuật đã làm 103 bé trai lây bệnh sùi mào gà. Với hành vi đã gây ra, bà Hiền bị truy tố về tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh

ĐC.227

04. Nguyễn Hưng. Điều tra bổ sung vụ nữ y sĩ khiến 103 cháu bé ở Hưng Yên lây bệnh sùi mào gà//Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 28 tháng 9. - Tr.8; cũng xem: Pháp luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 28 tháng 9. - Tr.11

Ngày 27/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969, trú tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) phạm tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 7/2017, bị can Hiền đã thực hiện thủ thuật nong giãn bao quy đầu cho hơn 103 cháu nhỏ ở 2 huyện Khoái Châu và Yên Mỹ. Do dụng cụ y tế và đồ vật khám chữa bệnh không đảm bảo tiệt trùng nên 103 bé trai đã mắc bệnh sùi mào gà. Tuy nhiên, tại phiên tòa đã có thêm 6 gia đình cung cấp các chứng cứ chứng minh con cháu mình bị mắc bệnh sùi mào do khám và làm thủ thuật trên tại nhà bị cáo Hiền. Do phát sinh tình tiết mới Hội đồng xét xử đã tiến hành hội ý và quyết định trả hồ sơ về Viện kiểm sát để điều tra bổ sung, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cháu nhỏ trong vụ án.

ĐC.227

05. Nguyễn Thị Thanh Tuyết. LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Tập trung hỗ trợ CĐCS, tư vấn cho NLĐ//Lao động và Công đoàn. - 2018. - Số 644. - Tr.108

Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên trong việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ công đoàn cơ sở trong việc tư vấn về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật cho người lao động.

ĐC.26

06. Hưng Giang. BHXH Hưng Yên: Siết chặt quỹ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi//Nông nghiệp Việt Nam. - 2018. - Ngày 25 tháng 9. - Tr.15

Trong những năm gần đây, số tiền chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại một số địa phương trong tỉnh tăng đột biến. Trước tình hình đó, BHXH tỉnh đã tiến hành thực hiện một số biện pháp nhằm siết chặt công tác quản lý như: thường xuyên thực hiện đối chiếu, kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh với các cơ sở y tế; tăng cường kiểm tra chữ ký của các y, bác sĩ được phân công cấp các chứng từ để làm hồ sơ thanh toán các chế độ ngắn hạn; kịp thời phát hiện các trường hợp giả mạo hồ sơ nhằm trục lợi chế độ ốm đau, thai sản và xử phạt mạnh tay đối với những trường hợp vi phạm.

ĐC.265

KINH TẾ

07. Ngọc Tùng. Góp phần nâng cao giá trị cây nghệ Hưng Yên// Trang trại Việt. - 2018. - Số 87. - Tr.62

Những năm gần đây, mô hình trồng nghệ làm dược liệu phát triển mạnh tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu. Không thể phủ nhận giá trị kinh tế của loại cây này, nhưng việc canh tác thiếu quy hoạch dẫn đến sản lượng tăng nhanh khiến giá nghệ bán ra thị trường ngày càng giảm. Để giải quyết đầu ra, cần có sự liên kết sản xuất, tiêu thụ một cách bền vững giữa người dân và doanh nghiệp.

ĐC.424.44

08. Thu Hà. “Ông Oanh 4.0” bỏ tiền tỷ mở phòng nuôi cấy mô//Trang trại Việt.- 2018. - Số 87. - Tr.38

Nhận thấy tại địa phương mỗi năm nông dân phải chi trả hàng chục tỷ đồng cho việc nhập giống hoa từ Trung Quốc và Thái Lan, ông Phan Ngọc Oanh, 58 tuổi ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng phòng nuôi cấy mô với các trang thiết bị hiện đại để sản xuất, cung cấp giống hoa cho người dân trên địa bàn.

ĐC.424.7

09. N.N. Central Group muốn xây dựng trung tâm thương mại tại Hưng Yên//Đầu tư. - 2018. - Ngày 24 tháng 9. - Tr.4

Tập đoàn Central Group (Thái Lan) đã tới Hưng Yên đề xuất kế hoạch đầu tư một số lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng trung tâm thương mại. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giao các sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với Tập đoàn để thống nhất địa điểm, phương án xây dựng...

ĐC.44

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO

10. Phạm Hà. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở Hưng Yên//Nhân dân. - 2018. - Ngày 25 tháng 9. - Tr.5

Những năm qua, ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều đổi mới trong công tác quản lý, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó chú trọng đa dạng hóa dịch vụ y tế, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng đã mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của bệnh nhân.

ĐC.61

11. Hưng Giang. Hưng Yên: Hơn 184 tỷ đồng thực hiện Chương trình NS-VBMTNT//Nông nghiệp Việt Nam. - 2018. - Ngày 26 tháng 9. - Tr.5

UBND tỉnh đã có quyết định về việc phân bổ vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới năm 2018. Trong đó, tổng nguồn vốn được phân bổ thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh là hơn 184 tỷ đồng. Tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn vốn đối với các công trình đã có khối lượng thi công hoàn thành, công trình chuyển tiếp, công trình mở rộng từ đợt 1.

ĐC.63